
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 874 — 581. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um afnotagjöld Ríkisútvarpsins.

Frá Ágústi Ólafi Ágústssyni.

Mun ráðherra beita sér fyrir því að innheimtu afnotagjalda Ríkisútvarpsins verði hætt? Ef
svo er, hvenær verður það gert og hvernig verður tekjutapi Ríkisútvarpsins mætt?


